

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

การเลี้ยงไก่ชนของทุกภาคของประเทศไทยในปัจจุบันมีจำนวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับสัตว์เศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ เช่น สุกร แพะ โค เป็นต้น ดังนั้นกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงให้คำแนะนำและอบรมส่งเสริมให้เกษตรกรทั่วประเทศหันมาเลี้ยงไก่ชนกันมากขึ้น เนื่องจากไก่ชนเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่เลี้ยงง่าย สามารถทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศของเมืองไทย ใช้พื้นที่ในการเลี้ยงไม่มากนัก ขยายพันธุ์ได้เร็ว อีกทั้งให้ผลตอบแทนในอัตราสูง คุณภาพของไก่ชนไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นไก่ชนจึงกลายเป็นสัตว์ปีกมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์แล้วโดยจะเห็นได้จากการส่งออกของไก่ชนของไทย¹ ที่ส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เป็นต้น

จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่นิยมเลี้ยงไก่ชนจำนวนมาก ดังจะเห็นได้จากปี 2543 มีเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ชนประมาณ 60 – 70 ราย โดยแบ่งออกเป็นฟาร์มขนาดเล็ก ประมาณ 50 – 300 ตัว จำนวน 50 ราย และฟาร์มขนาดใหญ่ประมาณ 300 ตัวขึ้นไป จำนวน 10 – 20 ราย² โดยเฉพาะไก่ชนสายพันธุ์เหลืองหางขาวสมเด็จพระนเรศวร ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีชื่อเสียงทั้งในด้านความสวยงามและมีความสามารถในการต่อสู้เป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับดังจะเห็นได้จากหนังสือไก่ชนสยามและสัตว์เศรษฐกิจ ไก่ชนสายพันธุ์เหลืองหางขาวนี้เป็นสายพันธุ์ที่ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างมาก ดังนั้นทางปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกจึงให้คำแนะนำและสนับสนุนให้เกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลกทำการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงไก่ชนสายพันธุ์เหลืองหางขาวให้มีคุณภาพดีขึ้น สามารถเลี้ยงได้ดีในสภาพดินฟ้าอากาศของเมืองไทย

แต่อย่างไรก็ตามความนิยมในการเลี้ยงไก่ชนในประเทศไทยนั้นมีน้อย จึงทำให้การเลี้ยงไก่ชนในเชิงธุรกิจยังไม่พัฒนาไปไกลเท่าที่ควร และเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจส่วนใหญ่ยังขาดข้อมูลต่าง ๆ ในการตัดสินใจลงทุนทำฟาร์มเลี้ยงไก่ชนในเชิงธุรกิจที่มีขนาดใหญ่อย่างจริงจัง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและอัตราผลตอบแทนจากการเลี้ยงไก่ชน สำหรับเป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ทำให้เกษตรกรหรือผู้สนใจในการเลี้ยงไก่ชนในเชิงธุรกิจในรูปแบบของฟาร์มขนาดใหญ่ขาดข้อมูลทางด้านต้นทุนและอัตราผลตอบแทน

¹แหล่งที่มาของข้อมูลและสัตว์เศรษฐกิจ, ธันวาคม 2542.

²กรมปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก 2542

ผู้ทำการศึกษาจึงสนใจทำการวิเคราะห์หาต้นทุนและอัตราผลตอบแทนจากการเลี้ยงไก่ชน โดยเน้นทำการศึกษาในฟาร์มขนาดใหญ่ที่มีการเลี้ยงไก่ชน 300 ตัวขึ้นไปและมีวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงเพื่อจำหน่ายเป็นไก่ชนสวยงาม และมีความสามารถทางด้านการต่อสู้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลแก่เจ้าของกิจการ และผู้ที่สนใจข้อมูลทางด้านต้นทุนและอัตราผลตอบแทนในการทำธุรกิจเลี้ยงไก่ชนในฟาร์มขนาดใหญ่ทราบ และหากจะประกอบอาชีพด้านนี้ก็จะเป็นที่ทำรายได้ อีกอย่างหนึ่ง

วัตถุประสงค์

ศึกษาต้นทุนและอัตราผลตอบแทนจากการเลี้ยงไก่ชนจากฟาร์มขนาดใหญ่

ขอบเขตและวิธีการศึกษา

ขอบเขตการศึกษา

ศึกษาข้อมูลทางบัญชีและวิธีการดำเนินงานของฟาร์มเลี้ยงไก่ชนขนาดใหญ่ ในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 ฟาร์ม จาก 20 ฟาร์ม ได้แก่ ฟาร์มสองแคว บ้านคลองฟาร์ม ศูนย์อนุรักษ์ไก่พื้นเมือง ชมรมไก่ชนเหลืองหางขาว และฟาร์มบ่อทอง ในรอบระยะเวลาตั้งแต่ปี 2542 – 2543 มีระยะเวลาดำเนินงาน 18 เดือน รวมถึงการสัมภาษณ์เจ้าของกิจการ และคนงานในฟาร์ม เพื่อเป็นการนำข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์ศึกษาการลงทุน ต้นทุน อัตราผลตอบแทน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน

วิธีการศึกษา

1. ข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ (Primary Source of Data)
โดยวิธีเข้าสังเกตการณ์ และสัมภาษณ์เจ้าของฟาร์มเลี้ยงไก่ชนและคนงานจำนวน 2 คน จาก 3 คนในฟาร์มตัวอย่าง

2. ข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Source of Data)

ศึกษาข้อมูลเอกสารทางวิชาการ หนังสือ วารสาร รายงาน และข้อมูลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. คำนวณหาต้นทุนการเลี้ยงไก่ชน
2. วิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากเลี้ยงไก่ชนในรูปแบบมูลค่าปัจจุบันสุทธิและอัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ทำให้ทราบขั้นตอนการเลี้ยงไก่ชนแบบครบวงจร
2. ทำให้ทราบต้นทุนและอัตราผลตอบแทนจากการเลี้ยงไก่ชนจากฟาร์มขนาดใหญ่ในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

นิยามศัพท์

ฟาร์มขนาดใหญ่	หมายถึง	ฟาร์มที่มีจำนวนไก่ชนมากกว่า 300 ตัวขึ้นไป
ต้นทุน	หมายถึง	ต้นทุนการเลี้ยงไก่ชน
ผลตอบแทน	หมายถึง	ผลตอบแทนจากการเลี้ยงไก่ชน
Net present value	หมายถึง	มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
Internal rate of return	หมายถึง	อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน